



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2565

เรื่อง	สื่อ
1. สศท.3 ติดตาม 'แปลงใหญ่มะเขือเทศตำบลพานพร้าว' จ.หนองคาย เน้น...	ไทยโพสต์
2. คอลัมน์: จับกระแส: ไทยผลิตอาหารล้นแต่คนเข้าถึงยากขึ้น	กรุงเทพธุรกิจ
3. จี้ยกระดับเลี้ยงโคเนื้อลดการนำเข้า	ข่าวสด
4. ก.เกษตรฯ ร่วมงานมหกรรมผ้าไหม "ไหมไทยสู่เส้นทางโลก" ปีที่ 11	ไทยโพสต์
5. ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: มหัทศจรรย์ปลาสวยงาม	สยามรัฐ
6. เกษตรฯเสนอซาอูฯให้ช่วยเหลือฝ่ายไทยขายปุ๋ยราคามิตรภาพร่วมมือการค้า2ชาติ แนวหน้า	แนวหน้า
7. อาหารฮาลาลไทยส่งขายห้างดังซาอูฯ	แนวหน้า
8. ภาพข่าว: ร่วมมือ	แนวหน้า
9. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
10. จุดเด่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์-เหนียวสันป่าตอง	เดลินิวส์
11. เปิดสวนทุเรียนห่อพันธุ์พื้นเมือง	เดลินิวส์
12. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้ายังดิน: ควายน้ำเข้ารอบมรดกโลก	ไทยรัฐ

สศท.3 ติดตาม 'แปลงใหญ่มะเขือเทศตำบลพานพร้าว' จ.หนองคาย เน้นรวมกลุ่ม ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

นางสาวอุษา โทณผลิน

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 อุดรธานี (สศท.3) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)



เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของ "กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะเขือเทศตำบลพานพร้าว" ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มภายใต้การขับเคลื่อนโครงการนำร่องพัฒนา

เกษตรกรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เริ่มดำเนินการโครงการ ปี 2564 - 2566 ซึ่งหลังจากการเข้าร่วมโครงการเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

จากการติดตามกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะเขือเทศตำบลพานพร้าว ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกมะเขือเทศโรงงาน 83 ไร่ มีสมาชิกเกษตรกร 35 ราย โดยมีนายฉัตรชัย วงศ์แก่น เป็นประธานกลุ่ม ซึ่งจากการที่เกษตรกรรวมกลุ่มแปลงใหญ่ภายใต้การดำเนินโครงการนำร่องพัฒนาเกษตรกรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่ พบว่า เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการผลิตมะเขือเทศจากทั้งภาครัฐและเอกชน มีแหล่งจำหน่ายผลผลิตและมีการกำหนดราคาที่เหมาะสมภายใต้ระบบการเกษตรแบบพันธะสัญญา ทั้งนี้ จากการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา กลุ่มแปลงใหญ่ได้มีการพัฒนาคุณภาพในด้านที่สำคัญ คือ ด้านการลดต้นทุนการผลิต และการเพิ่มผลผลิต เกษตรกรใช้

พันธุ์ปลูกที่ดี มีการใช้ระบบน้ำพอง/น้ำหยดในแปลงปลูก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การควบคุมโรค/ศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน (IPM) การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้โดรนพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช/การตัดแต่งกิ่งให้ผลผลิตทยอยออก และใช้แรงงานในครัวเรือนทดแทนการจ้างแรงงาน



ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการผลิตเหลือเพียง 19,280 บาท/ไร่/ปี จากเดิมก่อนรวมกลุ่มแปลงใหญ่ที่มีต้นทุนเฉลี่ย 24,000 บาท/ไร่/ปี หรือลดลงร้อยละ 20 และผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 8,000 กิโลกรัม/ไร่ จากเดิมมีผลผลิตเฉลี่ย 6,800 กิโลกรัม/ไร่ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิต มีการเข้ารับอบรมและศึกษาดูงานการผลิตมะเขือเทศตาม

มาตรฐาน GAP จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย เพื่อผลักดันให้สมาชิกแปลงใหญ่ผ่านมาตรฐานการผลิตพืช ด้านการตลาด มีตลาดรับซื้อที่แน่นอน โดยมีการรับซื้อผลผลิตผ่านระบบเกษตรกรพันธสัญญากับบริษัท ศรีเชียงใหม่ อุตสาหกรรม จำกัด และมีการพัฒนาการแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า และด้านการบริหารจัดการกลุ่ม เน้นการวางแผนการผลิตให้ มีกิจกรรมตลอดทั้งปี รวมถึงกลุ่มแปลงใหญ่ยังมีแนวคิดที่จะขยายผลสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนและนิติบุคคล

สำหรับปี 2565 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะเขือเทศตำบลพานพร้าว คาดว่ามีผลผลิตรวม 273 ตัน แบ่งเป็น ผลผลิต จำนวน 216 ตัน หรือร้อยละ 79 ส่งจำหน่ายบริษัท ศรีเชียงใหม่ อุตสาหกรรม จำกัด อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ราคาที่บริษัทรับซื้อจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของผลผลิต มีราคาประกันรับซื้อไม่ต่ำกว่า 2 บาท/กิโลกรัม ซึ่งเป็นราคาที่บริษัทได้ทำสัญญาไว้กับเกษตรกรล่วงหน้าแล้ว และผลผลิตอีกจำนวน 57 ตัน หรือร้อยละ 21 ส่งจำหน่ายเป็นมะเขือเทศบริโภคสดให้กับพ่อค้า

ทั่วไป โดยราคาเฉลี่ย ณ เดือนเมษายน 2565 ผลเขียว ราคา 5 บาท/กิโลกรัม ผลแดง ราคา 2.50 บาท/กิโลกรัม

นอกจากนี้ จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีส่วนร่วม กับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และบริษัทศรีเชียงใหม่

อุตสาหกรรม จำกัด ได้ดำเนินการโครงการในพื้นที่นำร่องภายใต้ชื่อโครงการพัฒนาระบบการรับรองผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ โดยการประยุกต์ใช้ระบบการประเมินผู้ส่งมอบ (Supplier audit) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตเข้าสู่ระบบรับรองผลิตภัณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย ภายใต้เครือข่ายสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ดำเนินโครงการในพื้นที่ นำร่อง ได้แก่ บริษัท ศรีเชียงใหม่ อุตสาหกรรม จำกัด และชนิดสินค้าผลิตภัณฑ์นำร่อง ได้แก่ มะเขือเทศ ทั้งนี้ จะดำเนินการให้การรับรองมาตรฐานให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่เป็นลำดับแรก

"ขอเชิญชวนให้เกษตรกรที่สนใจและสามารถรวมกลุ่มเพื่อปลูกมะเขือเทศส่งเข้าโรงงาน หรือเป็นเกษตรกรเครือข่ายของบริษัทผู้รับซื้อผลผลิตที่จะขึ้นทะเบียนรวมเป็นแปลง



ใหญ่ภายใต้โครงการที่อยู่ในจังหวัดหนองคายสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถติดต่อคุณสิริณัฐ รัชย์เมือง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย โทร 0 4242 2841 หรือที่สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท ศรีเชียงใหม่ อุตสาหกรรม จำกัด 99/1 ถนนเมือง ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130 หรือ โทร 0 4245 1410" ผู้อำนวยการ สศท.3 กล่าวทิ้งท้าย



ศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้ 3 ส่วน สามารถจะส่งออกได้ 1 ส่วน ดังนั้น ให้ลืมนโยบายเรื่องการค้าคลื่อน อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ไทยยังมีอยู่คือการกระจายสินค้า ทำให้ท้องถิ่นไม่สามารถเข้าถึงอาหารได้



ไทยผลิตอาหารล้นแต่คนเข้าถึงยากขึ้น



อาร์เจนตินา แอลจีเรีย อียิปต์ อิหร่าน อินโดนีเซีย คาซัคสถาน โคลโซโว ตุรกี ยูเครน รัสเซีย เซอร์เบีย ตุรกี คุเวต ประเทศเหล่านี้ประกาศนโยบายงดส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร อันเนื่องมาจากความกังวล

เรื่อง Food Security ที่สืบเนื่องมาจากสงคราม ปัญหาเศรษฐกิจและโรคระบาด

นอกจากนี้ ประเทศที่มีประชากรจำนวนมาก ต่างหันมาปรับสต็อกเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยเก็บสินค้าให้เพียงพอใช้บริโภคใน 3 เดือนเพิ่มเป็น 6 เดือน ประเทศที่เคยสต็อกสินค้า 6 เดือนก็เพิ่มเป็น 7-9 เดือน เป็นต้น

หันกลับมาดูประเทศไทย ที่มีศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารอย่างล้นเหลือ ผลผลิตที่ได้ 3 ส่วน สามารถจะส่งออกได้ 1 ส่วนด้วยซ้ำ ดังนั้น ให้ลืมนโยบายเรื่องการค้าคลื่อน อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ไทยยังมีอยู่คือการกระจายสินค้า ทำให้ท้องถิ่นไม่สามารถเข้าถึงอาหารได้

ฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(สศก.) กล่าวว่า ในช่วงเศรษฐกิจของไทยยังดีอยู่ ปัญหาการเข้าถึงอาหารของท้องถิ่นเริ่มดีขึ้น แต่ปัจจุบันเศรษฐกิจที่ฝืดเคือง รายได้ของประชาชนมีน้อยลง ทำให้การเข้าถึงอาหารจะแยลงตามไปด้วย

ดังนั้น **กระทรวงเกษตรและสหกรณ์**จึงมีความจำเป็นต้องขับเคลื่อนแผนงานต่างๆ เพื่อผลักดันให้ประชาชน โดยเฉพาะในท้องถิ่น ให้สามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างเพียงพอ เบื้องต้นได้จัดทำบีกดต้า สร้างปฏิทินสินค้าเกษตรรายจังหวัด ปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด เพื่อคาดการณ์ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรรายชนิด สินค้าที่จะออกสู่ตลาดเป็นรายเดือนตลอดปี การเพาะปลูกล่วงหน้าในแต่ละจังหวัด อำเภอ และตำบล รวมทั้งเพื่อให้ทราบปริมาณสารอาหารที่มีอยู่ในแต่ละจังหวัด

ทั้งหมดจะชี้เป้าและวางแผนการกระจายสินค้าเกษตรและอาหารได้ง่ายขึ้น อีกทั้งทำให้ภาครัฐสามารถวางแผนรองรับในสภาวะวิกฤติและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าจะมีอาหารเพียงพอและสามารถเข้าถึงอาหารได้ รวมทั้งยังเป็นฐานข้อมูลตั้งต้นสำหรับการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลด้านอาหารทั้งระบบ ให้เป็นต้นแบบของการจัดระบบการบริหารจัดการข้อมูลด้านอาหารตลอดห่วงโซ่

เช่นการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการแปรรูป การตรวจสอบย้อนกลับคุณภาพและความปลอดภัย การกระจายสินค้า ความต้องการและระบบตลาด เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการได้ทั้งระบบทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ

สำหรับการส่งออก ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจไทยพึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก แม้สินค้าบางรายการจำเป็นต้องสต็อกเอาไว้ในปริมาณที่เหมาะสม แต่ยังไม่ควรจะเพิ่มสต็อกในขณะนี้ เนื่องจากการสินค้าหลายๆ ของไทย เช่น ข้าว ใช้เวลาผลิตเพียง 4 เดือนเท่านั้น ในขณะที่ไทยมีสินค้าที่หลากหลายจึงไม่กังวลเรื่องสต็อก และกล่าวได้ว่าไทยมีความมั่นคงมาก

ส่วนราคาสินค้าเกษตรที่ในขณะนี้พุ่งขึ้นไม่หยุด มีโอกาสเป็นไปได้หมด ทั้งจะผันผวนกลับมาตกต่ำอีกครั้ง หรือสูงมากไปกว่านี้ ราคาที่ถูก-แพงมันอยู่ที่กลไกตลาด แต่เพื่อสร้างเสถียรภาพ จำเป็นอย่างยิ่งที่เกษตรกรต้องผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ วางแผนการจัดการ ผลิตตามความต้องการ และสร้างมูลค่าเพิ่ม จะเป็นทางรอดและสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน

จี้ยกระดับเลี้ยงโคเนื้อลดการนำเข้า

นางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ช่วง 2 ปีที่ผ่านมาภาคปศุสัตว์ ประสบปัญหาโรคระบาดทั้งโควิด-19, โรคล้มปัสกิ้น (Lumpy Skin Disease) และโรคปากเท้าเปื่อยในโค รวมถึงภาวะเศรษฐกิจหดตัวด้านอาหารสัตว์ และค่าขนส่งที่สูงขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันของประเทศ (กองทุนเอฟทีเอ) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับเอฟทีเอ

ทั้งนี้ สิ้นค้าโคเนื้อเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมจากตลาดภายในประเทศอย่างมาก แต่ปริมาณการผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ สศก. จึงลงพื้นที่และหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางระบบโลจิสติกส์เพิ่มมูลค่า ลดต้นทุน สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายการผลิตตลอดห่วงโซ่ เพิ่มขีดความสามารถตลาด สามารถแข่งขันรองรับผลกระทบที่จะเกิดจากเอฟทีเอ ลดการนำเข้า ขกระดับมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ ตั้งแต่ผลิตจนถึงตลาด

ก.เกษตรฯ ร่วมงานมหกรรมผ้าไหม "ไหมไทยสู่เส้นทางโลก" ปีที่ 11



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารวม.เกษตรฯ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ พร้อมด้วย นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม นายศรีบุญ พูลลาภ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม และผู้บริหาร ร่วมงานมหกรรมผ้าไหม "ไหมไทยสู่เส้นทางโลก" ปีที่ 11 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมเยี่ยมชม นิทรรศการและผลงานการประกวดชุดผ้าไหมและลายผ้าไหมศิลปาชีพฯ ร่วมสมัย (The 3 Next Big Silk Designer Contest) และบูรณาการสินค้าผ้าไหมไทย ซึ่งมีรมว. วัฒนธรรม ปลัดกระทรวงฯ ผู้แทนรัฐบาลไทย และคู่สมรส เอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ประจำประเทศไทย อาจารย์ นักศึกษา และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าไหม ร่วมกับคณะเอกอัครราชทูต และคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ จาก 100 ประเทศ ซึ่งเป็นการเปิดตัวและตัดเย็บโดยสถาบันอาชีวศึกษา 40 สถาบัน สถาบันอุดมศึกษา 20 สถาบัน โรงเรียนเอกชน (สอนตัดเย็บ) 4 แห่ง และห้องเสื้อ 11 แห่ง โดยอธิบดีกรมหม่อนไหมได้มอบรางวัลชมเชยร่วมกับ ดร.สุมาลี อุทัยเฉลิม ประธาน

การจัดการประกวด ให้แก่นักศึกษาผู้ได้รับรางวัลด้วย

สำหรับการประกวดครั้งนี้ กรมหม่อนไหม ได้ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ สมาคมส่งเสริมผ้าไหมไทย จัดขึ้นเพื่อเฉลิม



พระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยได้สนับสนุนผ้าไหมในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ สำหรับการตัดเย็บชุดประกวด ซึ่งมีนิสิตนักศึกษา และเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 233 ผลงาน แบ่งเป็นการออกแบบชุดผ้าไหม 203 ผลงาน และการออกแบบลายผ้าไหม 30 ผลงาน โดยคณะกรรมการฯ ได้คัดเลือกร่างแนวคิด (Sketch)

การออกแบบชุดผ้าไหม 30 ผลงาน และการออกแบบลายผ้าไหม 5 ผลงาน สำหรับรอบตัดสิน ซึ่งผลงานออกแบบตัดชุดผ้าไหม "รอย คอยเธอ เสมอ" ของนายธนพล โสมทรัพย์ และ นายรัฐพล ทองดี น.ศ.มหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับ 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี และผลงานลายผ้าไหม "มะมั่วด" ของนายอิทธิภัทร อัมบุตร นักศึกษามทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับ 50,000 บาท โดยทั้ง 30 ผลงาน ได้นำมาจัดแสดงแฟชั่น

โชว์ภายในงานนี้ด้วย

มหกรรมผ้าไหม "ไหมไทยสู่เส้นทางโลก" ปีที่ 11 เป็นงานแฟชั่นโชว์ระดับโลกครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อประชาสัมพันธ์ผ้าไหมไทย เป็นการสนับสนุนเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม กลุ่มผู้ทอผ้าไหม และผู้ประกอบการไหม ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ปลุกฝังจิตสำนึกร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ส่งเสริมมรดกไทย รวมถึงเพิ่มมูลค่าให้ผ้าไหมไทย ที่จะเป็นการสร้างโอกาสเชิงพาณิชย์ทั้งในและในต่างประเทศต่อไป

สังคม สยามรัฐ



◆ มหัทศวรรษปลาสวยงาม...ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รวบรวมเกษตรกรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มหัทศวรรษปลาสวยงาม ดินแดนสยาม ภายใต้ธีม "The story of Native Ornamental Fish in Thailand 2022" ร้อยเรียงเรื่องราวด้วยการ "เล่าเรื่องปลาสวยงามผ่านความภาคภูมิใจในแผ่นดินสยาม โดยมี ธนา ชีวินิจ สมชวานรัตน์ มังคลานนท์ เฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ สุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล และ วิชัย ไตรสุรัตน์ ร่วมงาน ที่ ไอคอนสยาม เมื่อวันก่อน

เกษตรฯเสนอซาอุฯ ให้ช่วยเหลือฝ่ายไทย ขายปุ๋ยราคามิตรภาพ ร่วมมือการค้าชาติ

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว. เกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้แทนไทย ที่เข้าร่วมงานฟอรัมการลงทุนซาอุดีอาระเบีย-ไทย 2022 ที่กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยมีกระทรวงการลงทุน (Ministry of Investment) ของซาอุดีอาระเบีย เป็นเจ้าภาพ ซึ่งนายอลงกรณ์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ เป็นหัวหน้าคณะในการหารือ โดยภาครัฐกับกลุ่มธุรกิจชั้นนำของทั้งสองประเทศ มีเจ้าชายไฟซอล บิน ฟาร์ฮาน อัล ซาอูด รมว.การต่างประเทศ ซาอุดีอาระเบีย กับนายดอน ปรมดีตวันัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.การ

ต่างประเทศ และประธานคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าเกษตรมาตรฐานฮาลาล นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และผู้บริหารบริษัทในสาขาต่างๆ ร่วมประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบีย ในมิติต่างๆ

ทั้งนี้ เจ้าชายไฟซอล บิน ฟาร์ฮาน อัล ซาอูด ในฐานะตัวแทนรัฐบาลซาอุดีอาระเบีย ได้เปิดโอกาสให้ฝ่ายไทยเสนอประเด็นที่ต้องการให้รัฐบาลซาอุดีอาระเบีย ช่วยเหลือสนับสนุน ซึ่งนายอลงกรณ์ เสนอให้รัฐบาลซาอุดีอาระเบียจำหน่ายปุ๋ยราคามิตรภาพให้กับประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เนื่องจากปัจจุบันราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นจากผลกระทบการระบาดของไวรัสโควิด-19 และสงครามรัสเซีย-ยูเครน

อาหารฮาลาลไทยส่งขายห้างดังซาอุฯ

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตร และสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าเกษตรมาตรฐานฮาลาล และประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาผลไม้ล้นตลาดในคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (ฟรุ๊ตบอร์ด) กล่าวว่า ในการเยือนซาอุดีอาระเบีย ช่วงที่ผ่านมา ได้สำรวจตลาดผัก ผลไม้และอาหารฮาลาล พบว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง มีรายได้ต่อหัว 46,000 ดอลลาร์สหรัฐ และกำลังเร่งรัดพัฒนาทางการท่องเที่ยว การเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร และเทคโนโลยีภายใต้วิสัยทัศน์ซาอุดีอาระเบีย 2030 จึงได้หารือกับผู้บริหารของห้างลูลูไฮเปอร์มาร์เก็ต ในการขยายจำหน่าย

ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหารมาตรฐานฮาลาลของไทย ซึ่งทางลูลู พร้อมจะร่วมมือโดยวางจำหน่ายสินค้าไทย กว่า 2,500 รายการ ใน 241 สาขา ที่ตั้งอยู่ในซาอุดีอาระเบีย และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โอมาน กาตาร์ บาห์เรน จอร์แดน เป็นต้น เท่าที่สำรวจตลาดพบผักผลไม้ไทยเกือบทุกชนิด เช่น ทุเรียน มังคุด ลำไย เงาะ ฯลฯ ส่วนผลิตภัณฑ์อาหารของไทยพร้อมที่จะรุกตลาดโลกเพราะมีกว่า 1.7 แสนรายการ ที่ผ่านการรับรองจากสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

สำหรับลูลูไฮเปอร์มาร์เก็ต เป็น

บริษัทการค้าของอาบูดาบี (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) มีสำนักงานในไทย โดยจะนัดประชุมกับผู้บริหารของลูลูภายในเดือนพฤษภาคมนี้ หลังเสร็จสิ้นภารกิจในซาอุดีอาระเบีย ทั้งนี้ มีการจัดงานส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของไทย ที่ห้างลูลูไฮเปอร์มาร์เก็ต สาขาห้างสรรพสินค้าอัยดีฟมอลล์ โดยนายดอน ปรมดีรัตน์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ต่างประเทศ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายอลงกรณ์ และคณะผู้แทนกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมงาน ซึ่งถือเป็นครั้งแรก นับแต่มีการยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: จันทร์ 6 มิถุนายน 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15012

หน้า: 8(บนขวา)

Col.Inch: 16.32

Ad Value: 20,400

PRValue (x3): 61,200

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: ร่วมมือ



ร่วมมือ : นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมผู้แทนไทย
หารือกับผู้แทนฝ่ายซาอุดีอาระเบีย เพื่อขอให้ซาอุดีฯ จำหน่ายปุ๋ยราคามิตรภาพกับไทย
สร้างความร่วมมือการค้าของทั้งสองชาติ

เกษตรวันนี้..... ● นายกะหล่ำปลี
ขอแสดงความยินดีกับกรมปศุสัตว์ ที่ได้รับ
ชนะเลิศการประกวดผลงาน Dashboard
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Insight) ใน
เรื่อง "สถานการณ์ไก่ไข่และไข่ไก่
ของประเทศไทย" ในโครงการ
DIGI Data Camp 2022
ถ่ายสถานพื้น ปันอัสวิน
ข้อมูลภาครัฐ จากผู้สนใจ
สิ่งทีมที่เข้าร่วมประกวดผล
งานจากหน่วยงานภาครัฐทั่ว
ประเทศทั้งหมด 220 ทีม จัด
โดยสถาบันนวัตกรรมและ
ธรรมาภิบาลข้อมูล สำนักงานพัฒนา
ดิจิทัล (องค์การมหาชน)..... ● "สรวิศ ธานี
โต" อธิบดีกรมปศุสัตว์ บอกว่า มีความมุ่ง
หวังว่า การนำข้อมูลที่สำคัญมาออกแบบนำ
เสนอเป็นรูปแบบ interactive dashboard
เพื่อให้เข้าใจง่าย จะเป็นต้นแบบของการ
จัดการข้อมูลที่ดีของกรมปศุสัตว์ และนำไป
สู่การตัดสินใจในด้านนโยบายบนพื้นฐาน
ของข้อมูล ช่วยในการขับเคลื่อน
หน่วยงานเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนข้อมูล Data driven
organization เป็นฐาน
สำคัญในการพัฒนาไปสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็ม
รูปแบบ ทั้งนี้หากประชาชน
ต้องการติดตามข่าวสารหรือ
ข้อมูลเพิ่มเติมด้านปศุสัตว์
สามารถค้นหาได้ที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0
หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 06-3225-8888
ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง..... ●
นายกะหล่ำปลี



จุดเด่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์-เหนียวสันป่าตอง

ผลพวงจากวิกฤติสถานการณ์โลกขณะนี้ทำให้ราคาปุ๋ยเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดส่งผลกระทบต่อต้นทุนพืชเศรษฐกิจอย่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทันที แม้รัฐบาลจะประกันราคาเป้าหมายอยู่ที่ 8.50 บาทก็ตาม ยิ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมามีมติให้ผ่อนปรนนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ภายใต้ข้อกำหนด WTO ได้ไม่เกิน 6 แสนตันหรือร้อยละ 50 ของความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และวัตถุดิบทดแทนด้วยอัตราภาษี 0% เป็นระยะเวลา 3 เดือน (พ.ค.-ก.ค.) ด้วยแล้ว ยิ่งสร้างความวิตกกังวลเรื่องราคาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

“ช่วงนี้ราคาข้าวโพด(เลี้ยงสัตว์) ขึ้น สหกรณ์รับซื้อหน้าโรงงานอยู่ที่ 12 บาทต่อลิโกรัม ที่ความชื้นไม่เกิน 14% แต่เมื่อหักค่าบริหารจัดการก็จะได้ 11 บาทกว่า ซึ่งก็ยิ่งสูงกว่าราคาประกันที่รัฐบาลจัดให้อยู่ดี แต่ปัญหาคือตอนนี้ปุ๋ย (เคมี) ราคาแพงกว่าเดิมหลายเท่าตัว จากเดิมกระสอบละ 600-700 บาท ตอนนี้พุ่งไปที่ 1,600-1,700 บาทเรียบร้อยแล้ว”

นายสุรศักดิ์ สุปัญญา ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรร้องกวาง จำกัด ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

กล่าวถึงปัญหาการขาดปุ๋ยเคมีที่แพงขึ้นช่วงนี้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตข้าวโพดของสมาชิก สหกรณ์พยายามหาทางออกด้วยการส่งเสริมให้สมาชิกผลิตปุ๋ยใช้เองและใส่ปุ๋ยเคมีในปริมาณที่น้อยลง จากเดิมที่ใส่ 2-3 กระสอบต่อไร่เหลือเพียงแค่กระสอบเดียวเพื่อลดต้นทุนการผลิต ขณะเดียวกันการที่รัฐบาลอนุญาตให้นำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้แม้ระยะเวลาเพียง 3 เดือนก็ตาม แต่เชื่อว่ายังมีผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด



(เลี้ยงสัตว์) อย่างแน่นอน ถ้ารัฐบาลนำข้าวโพดเข้ามาราคาลดลง มีผลกระทบต่อแน่นอน ส่วนราคาปุ๋ยก็เพิ่มขึ้นจาก 600-700 บาทเป็น 1,700-1,800 บาทต่อกระสอบ ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น สหกรณ์ก็ช่วยสมาชิกหาปุ๋ยมาชดเชย ปุ๋ยอินทรีย์บ้าง ปุ๋ยมูลสัตว์บ้าง เกษตรกรบางคนบอกซ้ำ เคยใช้ต่อไร่เท่าไรก็ยังใช้เท่าเดิม

“ในฤดูกาลผลิตปี 64/65 ตัดยอดไป

เมื่อเดือนมีนาคม 2565 ที่ผ่านมามีปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อยู่ที่ 8,604 ตัน คิดมูลค่า 81.08 ล้านบาท ส่วนข้าว 6,000 กว่าตัน ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดจะส่งขายให้กับโรงงานแปรรูป CPF Betagro และลูกค้าทั่วไป ส่วนข้าวจะส่งให้โรงสีที่ จ.พิจิตร นอกจากข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วสมาชิกก็ยังปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพรเสริมรายได้ แต่ก็มีส่วนน้อย เพราะที่นี้มีปัญหาเรื่องแหล่งน้ำ”

ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรร้องกวาง จำกัด มีสถานที่รวบรวมผลผลิต 2 แห่งคือที่ตำบลน้ำเลาและตำบลร้องกวาง โดยแต่ละแห่งก็จะมีโรงอบข้าวโพด ถาดตากและไซโลสำหรับใช้เป็นที่เก็บรวบรวมผลผลิตก่อนนำไปจำหน่ายให้กับลูกค้า ส่วนในอนาคตนั้นสหกรณ์ฯ มีแผนพัฒนาธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) โดยพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำ การส่งเสริมการปลูกสนับสนุนปัจจัยการผลิต ลงพื้นที่แนะนำส่งเสริม กลางน้ำ สหกรณ์ฯ รับซื้อ รวบรวมผลผลิต ทำคุณภาพโดยการลดความชื้น การแปรรูป (บดเป็นอาหารสัตว์) และปลายน้ำ.



เปิดสวนทุเรียนห่อพันธุ์พื้นเมือง

ที่สวนทองลิจิต หมู่ 3 ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เนื้อที่กว่า 20 ไร่ ซึ่งเป็นสวนของนายบุญเชี่ยว ชัยเกษกรสิน อายุ 63 ปี หลังเรียนจบ



พื้นเมืองออกมาขายก่อนใครในอำเภอปะเหลียน โดยวางขายทั้งที่หน้าบ้านและผ่านทางสื่อออนไลน์ ราคา กิโลกรัมละ 200-250 บาท ปรากฏว่าเพียงสัปดาห์เดียวมีลูกค้า

สั่งซื้อทุเรียนมุซังคิงกว่า 50 ลูกจนหมดเกลี้ยง ส่วนทุเรียนหลงลับแล นกหิบบ และพันธุ์อื่น ๆ กำลังทยอยตัดส่งขายลูกค้าในราคา กิโลกรัมละ 200 บาท

ไม่ได้มีการปรับขึ้นราคาจากปีที่แล้วจนแทบหมดเกลี้ยง บางรายซึ่งเป็นลูกค้าเก่ามีการจองข้ามปี เพราะดีใจในรสชาติ

“ผมภูมิใจที่ได้ปลูกทุเรียนได้ ซึ่งพันธุ์สาธิตาเริ่มให้ผลผลิตแล้วจะไม่เยอะเพราะอากาศแปรปรวน ทำให้มีการติดผลน้อยลงแต่ยังคงรักษาคุณภาพไว้ โดยเริ่มตัดขายได้

คณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา ก็ได้สานต่อการทำสวนเกษตรอินทรีย์ของพ่อ ซึ่งเป็นอดีตกำนันตำบลทุ่งยาว โดยมีการปลูกผลไม้หลากหลายชนิด ทั้งเงาะ ลองกอง มังคุด มุคมะม่วงและทุเรียน โดยเฉพาะทุเรียน ที่เริ่มปลูกพันธุ์หมอนทองและก้านยาวก่อน ต่อมาได้มีการนำทุเรียนพันธุ์ต่าง ๆ ที่เป็นทุเรียนพื้นถิ่นทางภาคใต้และอายุการเก็บเกี่ยวสั้นกว่า เช่น มุซังคิง สาธิตา นก

หิบบ ทองคำตัว ทองลิ้นจี่ นวลทองจันทร์ ฯลฯ มาปลูกรวมแล้วเกือบ 200 ต้น เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น

ทำให้ภายในสวนทองลิจิต เต็มไปด้วยทุเรียนพื้นเมืองและทุเรียนสายพันธุ์ต่าง ๆ กว่า 20 สายพันธุ์ อายุการตัดขายตั้งแต่ 90-135 วัน โดยบางส่วนที่ห่อได้ก็มีการห่อด้วยถุงพลาสติกอย่างดีเพื่อป้องกันหนอน กระจอก กระแตและสัตว์ฟันแทะอื่น ๆ ซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกที่เจ้าของสวนเริ่มตัดทุเรียน

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 6 มิถุนายน 2565

ปีที่: - ฉบับที่: 26534

Col.Inch: 31.83 Ad Value: 57,294

หัวข้อข่าว: เปิดสวนทุเรียนห่อพันธุ์พื้นเมือง

หน้า: 1 (บนขวา), 13

PRValue (x3): 171,882

คลิป: สีสี่

แล้วในราคา กิโลกรัมละ 200 บาท เท่ากับปี
ที่ผ่านมา ลูกค้าตอบรับดีเพราะมีเนื้อเยอะ
เมล็ดลีบ รสชาติดี ตอนนีก็ใกล้หมดเต็มทีแล้ว
โดยพันธุ์สาลิกาปลูกไว้ประมาณ 30 ต้น ส่วน
ที่เหลือเป็นหมอนทอง ชะนี ก้านยาว รวม
กันแล้วเกือบ 200 ต้น ซึ่งสาลิกาดัดขาย
ก่อนเพราะเป็นพันธุ์ทุเรียนเบา มีอายุการเก็บ
เกี่ยวแค่ 95 วัน ส่วนที่เหลือก็จะเริ่มเป็นพันธุ์
หนักขึ้นมา เช่น หลงลับแล ชะนี ก้านยาว
ซึ่งสาลิกาถูกละ 1-2 กิโลตามมาตรฐาน ถ้า
แบ่งเป็นเกรด A ลูกประมาณ 1.8-2 กก.
กว่าขาย กิโลกรัมละ 250 บาท ส่วนเกรด B
น้ำหนักต่ำกว่า 1.8 กิโลขาย กิโลละ 200 บาท
โดยมีลูกค้าเดิม ๆ มาสั่งจอง เพราะที่สวน
เน้นคุณภาพตัดลูกแก่จัดประมาณ 90-95
เปอร์เซ็นต์เท่านั้น”
ทรงวุฒิ นาคพล รายงาน



ควายน้ำเขารอบมรดกโลก

การยื่นข้อเสนอเรื่องการเลี้ยงควายปลักและระบบนิเวศในพื้นที่ทะเลน้อย เพื่อรับรองเป็นมรดกโลกทางการเกษตร (GIAHS) แห่งแรกของประเทศไทย ผ่านเขารอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ รายงานจาก นายธนวรรษ เทียนสิน อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ กรุงโรม FAO ในฐานะประธานคณะกรรมการด้านวิชาการเพื่อติดตามและปรับปรุงเอกสารข้อเสนอ ระบบการเลี้ยงควายปลักในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย จ.พัทลุง และ จ.สงขลา แจ้งว่า หลังได้เข้าพบหารือกับนาย Yoshihide ENDO ฝ่ายเลขานุการ มรดกโลกทางการเกษตร (GIAHS/FAO) เพื่อรับทราบข่าวเกี่ยวกับข้อเสนอของไทยในการขอรับรองให้เป็นมรดกโลกทางการเกษตรปรากฏว่าข้อเสนอของไทยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Advisory Group: SAG) เป็นเบื้องต้น

มีโอกาสสูงที่จะผ่านการรับรองเป็นมรดกโลกทางการเกษตร(GIAHS) โดยที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์(SAG) ได้พิจารณาข้อเสนอขอรับรองพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตรทั้งหมด12 แห่งจาก



8 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เม็กซิโก โมร็อกโก สเปน และไทย คณะกรรมการ SAG มีความเห็นว่า ข้อเสนอของไทยในเรื่องการเลี้ยงควายปลักและระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดของมรดกโลกทางการเกษตร ทั้งในด้านคุณค่าและองค์ความรู้

และคณะกรรมการ SAG มีแผนที่จะเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อตรวจประเมินพื้นที่ประมาณช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคมนี้

แต่อย่างไรก็ตาม ก่อนเดินทางมาตรวจประเมินความพร้อมของพื้นที่ทะเลน้อย คณะกรรมการ SAG ได้ขอให้ไทยปรับปรุงเอกสารข้อเสนอและเพิ่มเติมข้อมูลเชิงเทคนิคเพื่อยื่นต่อคณะกรรมการ ให้แล้วเสร็จ โดยคาดว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการ SAG ครั้งต่อไปในช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้

และน่าจะสามารถประกาศผลการพิจารณารับรองพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของไทยได้อย่างเป็นทางการภายในสิ้นปีนี้.

ส-ลา-ด